

## โคลอมเบียวางแผนปรับกฎหมายประมงเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศ



นาง Marcela Urueña Gomez รัฐมนตรีช่วยด้านกิจการเกษตร กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการมหาสมุทรแห่งโคลอมเบีย (CCO) ว่ากระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท และสำนักงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประมงแห่งชาติ (AUNAP) อยู่ระหว่างร่วมดำเนินงานในกรอบกฎหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ให้การประมงเป็นภาคธุรกิจที่สร้างงานให้กับประชาชนและผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของโคลอมเบีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรประมงและสัตว์น้ำของประเทศอย่างยั่งยืน

แผนการปรับแก้กฎหมายดังกล่าวมุ่งหวังที่จะสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับกระบวนการจัดระเบียบ การวางแผนของกิจกรรมการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดทำข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและการจัดทำนโยบายสาธารณะ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อต่อการเติบโตของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำฟาร์มในทะเล เพื่อให้เป็นการสร้างงานและรายได้ให้กับภาคธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้ ยังคาดหวังที่จะปรับข้อกำหนดให้สอดคล้องกับแผนของรัฐบาลภายใต้การปกครองของประธานาธิบดี Ivan Duque ที่เน้นความเท่าเทียมกัน ความถูกต้องตามกฎหมาย และผู้ประกอบการภาคเอกชน

นาย Nicolas del Castillo ผู้อำนวยการ AUNAP กล่าวว่าปัจจุบันมีชาวประมงในประเทศประมาณ ๒๖๐ ล้านราย แต่มีเพียง ๖๕,๐๐๐ รายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ จึงมีแผนที่จะสร้างระบบในการออกบัตรประจำตัวให้กับชาวประมง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเปลี่ยนให้พวกเขาเหล่านั้นหันมาเป็นผู้พิทักษ์การทำประมงที่หลากหลายในประเทศ นอกจากนี้ ยังเสนอให้เร่งรัดการออกใบอนุญาตโดยไม่มีค่าธรรมเนียมให้กับกลุ่มผู้ทำประมงพื้นบ้านและกลุ่มผู้จับสัตว์น้ำและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายย่อย

รัฐมนตรีช่วยฯ Urueña ได้เน้นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนดังกล่าวกับแผนการผลิตแห่งชาติ ที่ยกให้ภาคการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรก โดยคาดหวังที่จะจัดระเบียบภาคการผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะผลผลิตล้นตลาดหรือภาวะขาดแคลนผลผลิต รวมทั้งลดความไม่แน่นอนของราคา ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยฯ ยังได้ตรวจค้ำให้ชาวโคลอมเบียหันมาบริโภคปลามากขึ้น โดยชี้ว่าในปัจจุบัน ชาวโคลอมเบียบริโภคปลาเฉลี่ยต่อคนประมาณ ๖.๘ กิโลกรัมต่อปี และคาดหวังว่าแผนการส่งเสริมกิจการประมงในครั้งนี้นี้ จะช่วยเพิ่มอัตราเฉลี่ยการบริโภคปลาของชาวโคลอมเบียให้เทียบเท่าอัตราสากลที่ประมาณ คนละ ๑๘ - ๒๐ กิโลกรัมต่อปี

ที่มา: [https://caracol.com.co/emisora/2019/03/17/cartagena/1552828669\\_136224.html](https://caracol.com.co/emisora/2019/03/17/cartagena/1552828669_136224.html)

ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

เมษายน ๒๕๖๒